

Ấn Độ và Sri Lanka, sau đó dịch ra tiếng Đan Mạch. Người Đan Mạch tu tập đầu tiên là Bác Sĩ chuyên gia tâm lý tên Melbye, năm 1929, ông thành lập hội Phật Giáo Đan Mạch. Hiện có rất nhiều bác sĩ, khoa học gia và nghệ sĩ quay về Phật giáo tu tập theo pháp môn Thiền của Nhật Bản, Tây Tạng, Thái Lan, Thiền Thầy Nhất Hạnh và Miến Điện.

* Trong đợt thống kê dân số của Úc ngày 8-8-01, câu hỏi về tôn giáo đã gây cho Văn Phòng Thống Kê Úc (ABS) không khỏi bối rối khi nhóm Star Wars gợi rộng rãi E-mail khuyến khích dân chúng ghi tôn giáo của mình là Jedi vì có như vậy thì chính phủ sẽ công nhận Jedi là một tôn giáo (Express 801).

* Một người phụ nữ Mỹ gốc Phi châu Jane Willis giáo sư dạy môn Phật học thuộc tiểu bang Connecticut đang viết quyển hồi ký "Cuộc hành trình thiêng liêng của một Phụ nữ gốc Phi châu". Jane Willis là phụ nữ duy nhất trong 60 tu sĩ biết lễ nghi Phật giáo và coi trọng những điểm cốt yếu trong đạo Phật. Bà nói "Thực hiện việc quán tưởng Phật để bạn và Phật trở thành hợp nhất" hoặc "Nếu bạn đã sẵn sàng trở thành Phật thì bạn chỉ việc biểu thị về Phật", ý tưởng này đã được bà thực hiện từ lúc bà còn là vị giáo sư dạy môn Phật học với ước mong một ngày nào đó ý tưởng sẽ thành hiện thực.

* Phật giáo được người Chăm tiếp nhận vào thế kỷ II, III sau Thiên Chúa giảng sinh. Những người trực tiếp lãnh sự mang truyền bá ban đầu là các thương buôn Phật tử sau đó là các nhà sư, nhờ đó mà tư tưởng Phật giáo phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Theo thư tịch cổ, Trung Hoa có quan hệ mua bán với người Chăm vào thế kỷ VII, nhà sư Nghĩa Tịnh đã kể về công đồng người Chăm rất quý trọng Phật giáo. Vào năm 608 nhà Tùy kéo quân đánh Champa đã thu được nhiều chiến lợi phẩm trong đó có 1350 tượng Phật. Một văn bản được tìm thấy trên bia Võ ở Nha Trang Khánh Hòa cho rằng thế kỷ thứ III, Phật giáo là tôn giáo tác động

manh đến tư tưởng của công đồng người Chăm đương thời.

* Ngôi chùa Patsan xây vào năm 1908 ở St Petersburg (Leningrad cũ) là ngôi chùa đầu tiên và xưa nhất ở nước Nga nói riêng và ở Tây Phương nói chung, do em ruột Nga Hoàng Nicolas II, hoàng thân Tolsky - một nhà nghiên cứu Phật học và Đông Phương học - đã thuyết phục Nga Hoàng cho phép xây cất ngôi chùa này. Mới đây chính phủ Nga đã hoàn trả ngôi chùa này sau khi bị quốc hữu hóa từ năm 1938. Tu viện Phật giáo này đã bị đóng cửa từ năm 1930 thời Stalin nay được sửa chữa và mở cửa lại cho các tín đồ Phật giáo sinh hoạt.



Một góc sinh hoạt tại chùa Quang Minh: Sinh hoạt Thiếu nhi ngày Chủ nhật.